



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564

เรื่อง

1. สก๊อปพิเศษ: โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างฯเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
2. กรมฝนหลวงลุยภาคเหนือปรับแผนปี'65
3. การันตีมีเงินจ่ายประกันรายได้ชาวนา
4. อัดเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ2หมื่นล. ช่วยเกษตรกรรูดน้ำท่วม
5. คอลัมน์: ถอดรหัสอาเซียน: ร่วมทุนโดย ธ.ก.ส. ช่วยสร้างโอกาส
6. กระจุกปุ๋ยพุ่งพรวด ชาวนาโวย
7. วิถีวิถียุคข้าวยากหมากแพง
8. ข้าวถูก โศกนาฏกรรมซ้ำแล้วซ้ำเล่าของชาวนาไทย
9. แบงก์ชาติคาดปี2565NPLโต! จ่อเลิกพักหนี้
10. "ข้าว"ถูก กระตุกสันหลังของชาติระทม โศกนาฏกรรมซ้ำซากของ"ประเทศนี้"...

สื่อ

- แนวหน้า
แนวหน้า
ข่าวสด (กรอบข่าย)
เดลินิวส์ (กรอบข่าย)
เดลินิวส์ (กรอบข่าย)
เดลินิวส์ (กรอบข่าย)
ไทยรัฐ
ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 องศา
ไทยโพสต์
ผู้จัดการรายวัน 360 องศา

โครงการเพิ่มปริมาณน้ำ ในอ่างฯเขื่อนแม่กวงอุดมธารา



ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ นายชูชาติ รักจิตร รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง กรมชลประทาน ประชุมติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ “แม่แดง-แม่จัด-แม่กวง” โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างฯเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จ.เชียงใหม่ พร้อมเร่งรัดและติดตามการก่อสร้างในทุกสัญญาโดยกำชับให้เจ้าหน้าที่และบริษัทผู้รับจ้าง คำนึงถึงความถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ โดยมี นายจิตะพล รอดพลอย ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ตลอดจนผู้แทนจากบริษัทผู้รับจ้าง และผู้เกี่ยวข้องฯ ดือนรับอย่างอบอุ่น พร้อมรายงานปัญหาอุปสรรค ตลอดจนผลการดำเนินโครงการฯ เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2564 ที่ผ่านมา

นายชูชาติ รักจิตร รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า จากการเติบโตด้านการท่องเที่ยว ภาคอุตสาหกรรม และการขยายตัวของชุมชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูนเป็นไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้มีความต้องการใช้น้ำในปริมาณที่สูงกว่าปริมาณน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำเป็นปริมาณปีละ 137 ล้านลูกบาศก์เมตร และในอนาคต (20 ปีข้างหน้า) มีแนวโน้มว่าจะขาดแคลนน้ำมากถึงปีละ 173 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน และเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำทั้งในด้านเกษตรกรรม อุปโภค-บริโภค การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรม กรมชลประทาน จึงดำเนินโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธาราขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ปัจจุบันมีผลการดำเนินรวมทั้งโครงการประมาณ 65% คาดแล้ว



เสร็จพร้อมใช้งานทั้งโครงการในปีงบประมาณ 2567 ที่จะถึงนี้ “โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา เป็นการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำในชั้นหินที่มีความยาวมากที่สุดในประเทศไทยประมาณ 49 กิโลเมตร ทำหน้าที่ผันน้ำส่วนเกินช่วงฤดูน้ำหลาก(เดือนกรกฎาคม-พฤศจิกายนของทุกปี) ในลำน้ำแม่แดงผ่านอุโมงค์ช่วงแรกเรียกว่าอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แดง-แม่จัด ความยาวประมาณ 26 กิโลเมตร มาพักไว้ที่เขื่อนแม่จัดสมบูรณ์ชล จากนั้นปริมาณน้ำส่วนนี้จะรวมกับปริมาณน้ำบางส่วนในเขื่อนแม่จัดสมบูรณ์ชล ส่งผ่านอุโมงค์ช่วงที่ 2 เรียกว่าอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่จัด-แม่กวง ความยาวประมาณ 23 กิโลเมตร ไปลงเขื่อนแม่กวงอุดมธาราได้ปริมาณน้ำปีละ 160 ล้านลูกบาศก์เมตร” นายชูชาติกล่าวต่ออีกว่า หากโครงการดังกล่าวก่อสร้าง

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/ภูมิภาค

วันที่: เสาร์ 13 พฤศจิกายน 2564

ปีที่: 42

ฉบับที่: 14808

Col.Inch: 77.88 Ad Value: 70,092

หน้า: 8(ซ้าย)

PRValue (x3): 210,276

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: สก๊อปพิเศษ: โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างฯเขื่อนแม่วงอุตมธารา

แล้วเสร็จ จะสามารถเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนของอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่วงอุตมธาราได้เฉลี่ยประมาณ 160 ล้านลูกบาศก์เมตร ทั้งยังช่วยเพิ่มเสถียรภาพการส่งน้ำในช่วงฤดูฝนได้กว่า 175,000 ไร่ ของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่วงอุตมธารา นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกในช่วงฤดูแล้งในเขตชลประทานของโครงการฯ จาก 17,080 ไร่ เป็น 76,129 ไร่ และยังช่วยบรรเทาอุทกภัยในเขตตัวเมืองเชียงใหม่ได้ประมาณร้อยละ 70 รวมทั้งสามารถส่งน้ำไปช่วยพื้นที่ชลประทานของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ได้อีกกว่า 25 ล้านลูกบาศก์เมตร ช่วยเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกในช่วงฤดูแล้งของโครงการชลประทานแม่แตงได้อีกกว่า 14,550 ไร่

อนึ่ง โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่วงอุตมธารา จ.เชียงใหม่ เป็นโครงการขนาดใหญ่ที่สำคัญตามนโยบายของรัฐบาล โดย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ และ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่หวังสร้างความมั่นคงด้านน้ำโดยให้ทุกหน่วยงานร่วมบูรณาการการทำงานร่วมกันภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

อย่างไรก็ตาม ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย และผู้เกี่ยวข้องฯ ได้ทำการประชาสัมพันธ์ถึงความก้าวหน้า ตลอดจนแนวทางการดำเนินงานให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบอย่างต่อเนื่อง

ด้านนายจิตะพล รอดพลอย ผสญ.1 กล่าวว่า ผลการดำเนินงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ ผลงานความก้าวหน้าทั้งโครงการ 65% โดยผลการดำเนินงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง-แม่จัด ผลงานการก่อสร้างรวม 64% งานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง-แม่จัด สัญญาที่ 1 ความยาวอุโมงค์รวมทั้งสิ้น 13,600 เมตร ดำเนินการโดยบริษัท ไรท์เทคเนลลิ่ง จำกัด ผลงานการก่อสร้างสะสม

82% และงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง-แม่จัด สัญญาที่ 2 ความยาวอุโมงค์รวมทั้งสิ้น 12,024.378 เมตร ผลงานการก่อสร้างสะสม 45% ดำเนินการโดย บริษัท สยามพันธุวัฒนา จำกัด (มหาชน)

สำหรับผลงานการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่จัด-แม่กวง ผลงานการก่อสร้างรวม 63% งานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่จัด-แม่กวง สัญญาที่ 1 ความยาวอุโมงค์รวมทั้งสิ้น 12,500 เมตร ดำเนินการโดยบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ผลงานการก่อสร้างสะสม 34% และงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่จัด-แม่กวง สัญญาที่ 2 ความยาวอุโมงค์รวมทั้งสิ้น 10,475.688 เมตร ดำเนินการโดย บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอน คอนสตรัคชัน จำกัด (มหาชน) ผลงานการก่อสร้างแล้วเสร็จ 100%

ส่วนการเร่งรัดติดตามการก่อสร้างในทุกสัญญา มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ปัญหาอุปสรรคที่พบในแต่ละสัญญาทั้ง 4 สัญญา มีความแตกต่างกัน อาทิ การขุดเจาะโพรงถ้าได้ดินขนาดใหญ่ การขุดเจาะหน้าดิน ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องแก้ปัญหาเป็นรายกรณีไป ทั้งเจ้าหน้าที่กรมชลประทานเอง ทั้งคณะที่ปรึกษา ได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาร่วมกับผู้รับจ้าง รวมถึงคณะกรรมการ เร่งรัด ติดตามงานก่อสร้างฯ ได้มีการเร่งรัดติดตามการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด และจะมีการรายงานผลการดำเนินงานเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากเกิดปัญหาจะได้หามาตรการแก้ไขได้ทันเวลา และติดตามการดำเนินงานให้เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา นายจิตะพล กล่าว

กิตติพงษ์ ทุนเพิ่ม

กรมฝนหลวง ลุยภาคเหนือ ปรับแผนปี'65

นายสำเริง แสงภู่วงค์ อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กล่าวว่า ปัจจุบันเขื่อนภูมิพล จ.ตาก เป็นเขื่อนคอนกรีตโค้งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย แต่จากข้อมูลพบว่าแม้ที่ผ่านมาจะมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง แต่ปริมาณน้ำต้นทุนยังต่ำกว่าเกณฑ์จำเป็นที่กรมฝนหลวงฯ จะต้องเร่งปฏิบัติการฝนหลวงในโค้งสุดท้ายของปีนี้

ทั้งนี้ เพื่อเติมปริมาณน้ำต้นทุนให้กับเขื่อนภูมิพลให้ได้ตามเป้าหมายเพียงพอกับการรองรับการใช้น้ำในพื้นที่ภาคเกษตร อุปโภค-บริโภคในพื้นที่ภาคเหนือ โดยจากการสำรวจปริมาณน้ำในเขตลุ่มน้ำเขื่อน

หลัก ๆ ในภาคเหนือยังมีปริมาณน้ำต้นทุนค่อนข้างน้อย ส่งผลให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากปัญหาขาดแคลนน้ำ ดังนั้น การปฏิบัติการฝนหลวงเติมน้ำต้นทุนให้เขื่อนและอ่างเก็บน้ำพื้นที่ภาคเหนือ จึงถือเป็นภารกิจหลักของกรมฝนหลวงในการหาแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเร่งด่วนและทันทั่วถึง

สำหรับแผนการปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ประจำปี 2565 แบ่งเป็น 4 ช่วง ช่วงที่ 1 (ระหว่างเดือน ก.พ.-เม.ย.) จะเน้นแผนบรรเทาปัญหาหมอกควันและไฟป่า ช่วงที่ 2 (ระหว่างเดือนมี.ค.-พ.ค.) เน้นแผนการยับยั้งการเกิดพายุลูกเห็บ ช่วงที่ 3 (ระหว่างเดือน ก.พ.-ก.ย.) เน้นแผนการป้องกันและแก้ไขภัยแล้งและช่วงที่ 4 (ระหว่างเดือน ก.พ.-ต.ค.) เน้นแผนการเติมน้ำต้นทุนให้เขื่อนกักเก็บน้ำ

การันตีเงินจ่ายประกันรายได้ชาวนา

ลุ้นปรับเพิ่มเพดานหนี้-ธกส.ลุยปล่อยกู้เกษตรกร

คลังยืนยันมีเงินจ่ายค่าประกันรายได้ชาวนา วงเงิน 7.6 หมื่นล้านบาท ล่าสุดมอบให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลังหารือกับสำนักงบประมาณเพื่อหาแหล่งเงินเพิ่มเติม ไม่ปิดช่องรั่วเพดานก่อนหนี้แบ่งกักรัฐเกิน 30% ด้าน ธ.ก.ส.เดินหน้าปล่อยกู้หมื่นล้านฟื้นฟูอาชีพเกษตรกร

นายคุณฤชา จินะวิจารย์ ปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าถึงความคืบหน้าในการหาแหล่งเงินมาใช้ในโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 ซึ่งต้องใช้งบอีก 7.6 หมื่นล้านบาทว่า สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) อยู่ระหว่างหารือกับสำนักงบประมาณว่ายังมีแหล่งเงินในส่วนไหน อย่างไรที่จะสามารถดึงมาดำเนินการได้บ้าง

ส่วนข้อเสนอเรื่องการขยายเพดานการก่อหนี้ผ่านสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ และหน่วยงานอื่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 28 ที่กำหนดว่าภาระหนี้ในส่วนนี้รวมกันต้องไม่เกิน 30% ของงบประมาณรายจ่ายนั้น คลังกับสำนักงบประมาณต้องคุยกันก่อนว่าจะดำเนินการในเรื่องนี้อย่างไร

รายงานข่าวกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 28 กำหนดไว้ว่า การใช้เงินของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ที่เพื่อการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลไปก่อน จะต้องมีการรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 30% ของงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปัจจุบันใกล้ชนเพดานดังกล่าว หรือประมาณ 9.3 แสนล้านบาท เทียบกับงบประมาณ 2565 วงเงิน 3.1 ล้านล้านบาท นอกจากนี้รัฐบาลยังสามารถแก้ปัญหาได้ โดยการแก้ไขกฎหมายขยายเพดานการใช้เงินจากสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ เพื่อดำเนินนโยบายของรัฐให้มีสัดส่วนมากขึ้นกว่า 30% ของงบประมาณที่กำหนดไว้ในปัจจุบัน เหมือนกับที่ผ่านมาได้มีการแก้ไขกรอบเพดานการก่อหนี้สาธารณะจาก 60% ของจีดีพี เป็น 70% ของจีดีพี

ด้านนายสมเกียรติ กิมาวหา รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่าการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดแผนว่าธนาคารออกมาตรการสินเชื่อฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิต วงเงินรวม 1 หมื่นล้านบาท เพื่อให้เกษตรกรนำไปใช้เป็นค่าลงทุนในการประกอบอาชีพ การสร้าง ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ที่เสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยที่มาจากอิทธิพลพายุโซนร้อน เช่น พายุเตี้ยนหมู่ ไล้อันร็อก คมปาฮู ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ

อัดเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ 2 หมื่นล. ช่วยเกษตรกรรุกน้ำท่วม

นายสมเกียรติ กิมาวหา รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส.ได้ออกมาตรการสินเชื่อฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิต วงเงินรวม 10,000 ล้านบาทเพื่อเป็นค่าลงทุนในการประกอบอาชีพสร้างหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยรายละไม่เกิน 500,000 บาท ดอกเบี้ย 4.5% ต่อปี มีเวลาชำระคืนไม่เกิน 15 ปี นับแต่วันกู้ให้กับเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ที่มาจากอิทธิพลพายุโซนร้อนเช่น พายุเตียนหนุม์ ไลอออนหรือกมปาซุ ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศสร้างความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตรตลอดจนทรัพย์สินที่อยู่อาศัยของเกษตรกร ลูกค้าและประชาชนทั่วไป

ก่อนหน้านี้ ธ.ก.ส.ได้ออกสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินวงเงินรวม 10,000 ล้านบาทให้ผู้ประสบภัยนำไปใช้จ่ายที่จำเป็นเร่งด่วนภายในครัวเรือนรายละไม่เกิน 50,000 บาท

ไม่มีดอกเบี้ยนาน 6 เดือน เดือนที่คิดดอกเบี้ยเอ็มอาร์อาร์ หรือ 6.50% ต่อปีระยะเวลาชำระคืนไม่เกิน 3 ปีนับแต่วันกู้

นอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้พนักงาน ธ.ก.ส.ในพื้นที่ออกเยี่ยมเยียนให้กำลังใจพร้อมจัดหาถุงยังชีพไปมอบให้เกษตรกรลูกค้าและประชาชนที่เดือดร้อนรวมถึงเข้าไปสนับสนุนศูนย์อพยพหรือจุดรวมพลต่าง ๆ ร่วมกับหน่วยงานในท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็น การจัดหาอาหารน้ำดื่ม บริการสุขภาพเคลื่อนที่ เต็มที่สามม และความช่วยเหลือด้านอื่น ๆ อีกทั้ง ธ.ก.ส.ได้พิจารณาขยายระยะเวลาชำระคืนต้นเงินกู้และดอกเบี้ยออกไปสูงสุดไม่เกิน 12 เดือนตามศักยภาพของลูกหนี้โดยไม่คิดดอกเบี้ยปรับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนตามความหนักเบาของเกษตรกรผู้ประสบภัย เกษตรกรผู้ประสบความเดือดร้อนสามารถติดต่อ ธ.ก.ส.ในพื้นที่เพื่อขอรับการช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ สอบถามที่คอลเซ็นเตอร์ของ ธ.ก.ส.



ร่วมทุนโดย ธ.ก.ส. ช่วยสร้างโอกาส

สวัสดีวันเสาร์ที่ 13 พ.ย. 2564 ครับ!!... แจ้งข้อมูลข่าวสารทาง "ถอดรหัสอาชีพ" หน้า "ช่องทางทำกิน" หนังสือพิมพ์ "เดลินิวส์" เสาร์นี้ผมขอเริ่มด้วยข่าวสำหรับ... ผู้ประกอบการ



Startup ภาคการเกษตร ผู้ประกอบการ อาชีพเกษตรยุคใหม่ Smart Farmer ซึ่งรวมถึงที่เป็น องค์กร และชุมชน ด้วย ผู้ประกอบการ Social Enterprise กิจการเพื่อ

สังคม ที่ขาดศักยภาพพัฒนาต่อยอดธุรกิจเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร ผู้ประกอบการ Debt Financing กลุ่มที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนด้วยการกู้ยืม ตอนนี้ทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. มียุทธศาสตร์ด้านพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้ผู้ประกอบการดังที่ระบุมานี้ โดย คุณณรงค์ ชันฉวีวิริยะกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. เผยไว้ว่า... ธ.ก.ส. มี "โครงการร่วมทุน (Venture Capital) กับผู้ประกอบการภาคการเกษตร" เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการมีทุนดำเนินธุรกิจในระยะแรก และสามารถยกระดับเป็นผู้ประกอบการที่เข้มแข็ง ทั้งนี้ สัดส่วนร่วมลงทุนไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นหลังการระดมทุน ระยะเวลาร่วมลงทุนไม่น้อยกว่า 3 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี ซึ่งก็มีการร่วมทุนแล้ว 2 ราย คือ บริษัท ลิว บ็อกซ์ พอยท์ ธุรกิจเทคโนโลยีการเกษตร แพลตฟอร์ม "Farmbook" ที่ช่วยเกษตรกรวางแผนการผลิต โดยเฉพาะพืชผักอาหารปลอดภัย ให้สัมพันธ์ความต้องการของตลาด ในลักษณะซื้อขายล่วงหน้า, บริษัท อินฟิวส์ บริการแอปพลิเคชัน "มะลิซ้อน" ที่ช่วยอำนวยความสะดวกเร็วให้เกษตรกรในการบันทึกแปลงที่ดิน แจ้งประสบการณ์เพื่อขอชดเชยค่าสินไหมทดแทนกรณีเอาประกันภัยพืชผลการเกษตร ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่อยู่ในข่าย ที่สนใจการร่วมทุนโดย ธ.ก.ส. ก็ลองไปพูดคุยสอบถามกับ ธ.ก.ส. ในพื้นที่ดูนะครับ

กระอักปุ๋ยฟุ้งพรวด

ชานาโว ข้าวตกต่ำ ไม่คุ้มทุน ระวิจ้พยุ่ง ดีเซลแพง

เคราะห์ซ้ำกรรม
ซ้ำปุ๋ยเคมีราคาพุ่งพรวด
ซ้ำเติมเกษตรกร รัฐบาล
มอบหมายกระทรวง
เกษตร **♦ อ่านต่อหน้า 14**

ปุ๋ย

□ ต่อจากหน้า 1

และพาณิชย์ จัดทำโครงการปุ๋ยเกษตรกร ร่วมโครงการ 84 สูตร รวม 4.5 ล้านกระสอบ เดินหน้าแก้ปัญหาหาค่าปุ๋ยครบวงจร ขณะที่นายกสมาคมค้าปุ๋ย ฟันธงราคาพุ่งยาวถึงปี 65 เพราะต้องนำเข้าวัตถุดิบจากนอกเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ ฝ่ายชานาโวกวญขอราคาข้าวกิโลละ 12 บาทถึงจะคุ้มทุน ฝ่าย “หมอระวี” จี้รัฐพุงราคาน้ำมันไบโอดีเซลไม่เกิน 25 บาทต่อลิตร และต้องลดภาษีสรรพสามิตลง 5 บาทเป็นเวลา 3 เดือน

เมื่อวันที่ 11 พ.ย. น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลไม่มึนงอนใจในการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากราคาปุ๋ยเคมีที่สูงขึ้น และได้มีการดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาทั้งแบบเร่งและแผนระยะยาว โดยตั้งแต่เดือน ก.ค.ที่ผ่านมา กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทำโครงการพาณิชย์ลดราคาปุ๋ยช่วยเกษตรกร มีปุ๋ยเคมีเข้าร่วมโครงการ 84 สูตร รวม 4.5 ล้านกระสอบ มีการสั่งซื้อจากสถาบันเกษตรกรกว่า 2.2 ล้านกระสอบแล้ว สำหรับแผนระยะยาว คือการส่งเสริมเกษตรกรให้ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน (ปุ๋ยสั่งตัด) เป็นการผลิตผสมแม่ปุ๋ยให้ตรงกับสภาพดินและความ

ต้องการของพืช รวมถึงส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยแบบผสมผสาน ซึ่งจะช่วยลดค่าปุ๋ยเคมีได้มากและทำให้ดินพืชแข็งแรง

นายกองเอก เป็ล่งศักดิ์ ประกาศเกสัช นายกสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตร กล่าวถึงสถานการณ์ราคาปุ๋ยและการผลิตปุ๋ยเคมีที่มีราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องว่า คาดการณ์ว่าจะสูงขึ้นไปถึงไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2565 ปัจจุบันราคาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตปุ๋ยเคมีปรับตัวสูงขึ้นมาก ประเทศไทยต้องนำเข้าวัตถุดิบปุ๋ยเคมีมาจากต่างประเทศเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ แนวทางสนับสนุนโครงการลดต้นทุนช่วยเหลือเกษตรกร ผ่านกรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมส่งเสริมการเกษตร โดยสมาชิกของสมาคมฯ ได้ให้การช่วยเหลือลดราคาจำหน่ายแม่ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยเคมีสำเร็จรูป รวมทั้งสิ้น 201,106 ตัน หรือ 4,022,120 กระสอบ โครงการเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-ตุลาคมที่ผ่านมา แต่จะขยายเวลาต่อจนถึงสิ้นปี พ.ศ. 2564 อย่างไรก็ตาม เห็นว่า ภาครัฐควรมีแผนระยะยาวในการช่วยเหลือเกษตรกร คือการให้ความรู้ที่ถูกต้องกับเกษตรกรเกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างถูกวิธี การใช้ปุ๋ยเคมีให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร โดยการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร จึงจะสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้อย่างยั่งยืน

วันเดียวกัน ร.ต.จักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมฯ ขยายเวลาโครงการ พาณิชย์ลดราคา! ปุ๋ยช่วยเกษตรกร 84 สูตร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาปุ๋ยที่ปรับสูงขึ้น โดยสถาบันเกษตรกรสามารถสั่งซื้อปุ๋ยเคมีได้ตามความต้องการ รวมทั้งสูตรหลักที่ได้รับความนิยม เช่น สูตร 46-0-0 สูตร 16-20-0 และ สูตร 15-15-15 ได้

“กรมฯ ได้แจ้งขยายเวลาการดำเนินการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมส่งเสริมการเกษตรแล้ว และจะเผยแพร่รายการและราคาปุ๋ยในโครงการพร้อมทั้งอัตราค่าขนส่งทางเว็บไซต์ www.dit.go.th โดยกรณีเป็นสหกรณ์สามารถสั่งซื้อปุ๋ยผ่านสหกรณ์อำเภอ สหกรณ์จังหวัด หากเป็น

สถาบันเกษตรกรอื่น ๆ ได้แก่ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน วิทยาลัยชุมชน แปลงใหญ่ สามารถสั่งซื้อปุ๋ยผ่านเกษตรอำเภอ และเกษตรจังหวัด ทุกจังหวัดทั่วประเทศ”

ที่บ้านท่ากระเสริม ด.ท่ากระเสริม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากการตรวจสอบราคาข้าวพบว่า ข้าวเจ้าราคา 8 บาทต่อกิโลกรัม ข้าวเหนียว ราคา 6 บาทต่อกิโลกรัม ด้านนายสมพงษ์ ร้อยดี อายุ 76 ปี ชาวเกบ้านท่ากระเสริม เผยว่ามีเก 20 ไร่ ปลูกข้าวเหนียว 2 ไร่ เพื่อเก็บเกี่ยวไว้กิน อีก 18 ไร่ ปลูกข้าวเจ้าเพื่อส่งขาย เมื่อปี 2563 ราคาข้าวเจ้ากิโลกรัมละ 10 บาท ข้าวเหนียว 8 บาทต่อกิโลกรัม หักค่าใช้จ่ายยังพอมีเงินเหลือ มาปีนี้ข้าวเหนียว กก.ละ 6 บาท ข้าวเจ้า 8 บาท อีกทั้งปุ๋ยแพงและน้ำมันก็แพงด้วย เดือดร้อนมาก ต้องข้าว กก.ละ 12 บาท ถึงจะคุ้มทุน

ที่รัฐสภา น.พระวิ มาศจมาลด ส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรคพลังธรรมใหม่ กล่าวว่าในสภาวะนี้รัฐบาลควรดำเนินการคือ ตรึงราคาน้ำมันดีเซล ไม่เกิน 25 บาทต่อลิตร โดยการลดการเก็บภาษีสรรพสามิตลง 5 บาทต่อลิตรระยะเวลา 3 เดือน และถ้าราคาน้ำมันดิบดูไบเกิน 87.5 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ก็ใช้เงินกองทุนน้ำมันมาพุงราคาไม่ให้เกิน 25 บาทต่อลิตร ถ้าเงินกองทุนน้ำมันหมด ก็ให้กู้เงิน 20,000 ล้านบาท เพื่อพุงราคาไม่ให้เกิน 25 บาทต่อลิตร นอกจากนี้หากเงินกู้ 20,000 ล้านบาทหมด ให้รัฐบาลลดการเก็บภาษีกองทุนอื่น ๆ กลุ่มขนส่งกว่าพันคันกำลังได้รับความเดือดร้อนในการขึ้นราคาน้ำมัน และได้ประกาศดีเดย์ในวันที่ 16 พ.ย.นี้ หากรัฐบาลยังไม่เร่งแก้ปัญหาจะมีกรรณำรถออกมาปิดถนนหลายเส้นทาง ฉะนั้นรัฐบาลต้องรีบตัดสินใจแก้ปัญหาก่อนที่เรื่องนี้จะไปกระทบกับระบบเศรษฐกิจ.

วิกฤติ!ยุคข้าวยากหามาแพง

● “จุนทร” ส่งขายหมูราคาถูกช่วยประชาชน

ชาวบ้านโวยของแพงต่อเนื่อง อาหารจานด่วน ราคาหน้า อาหารตามสั่งขึ้นราคาจานละ 10 บาท หลังทอนพิษต้นทุนหมู ผักแพงไม่ไหว ด้านค่าโดยสารก็ขยับขึ้นด้วย ทั้งวินมอเตอร์ไซค์ รถรับ-ส่งนักเรียน ด้าน “จุนทร” ส่งขายหมูราคาถูกทั่วประเทศ 400 จุด คาดเริ่มได้เร็วๆนี้ ช่วยลดค่าครองชีพประชาชน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากปัญหาค่าครองชีพ ราคาในที่สุด ที่มีสินค้าราคาแพงปรับขึ้นต่อเนื่อง ทั้งน้ำมัน เชื้อเพลิง ผักสด เนื้อหมู น้ำมันปาล์ม ไข่ไก่ ล่าสุด จากการตรวจสอบพบร้านอาหารจานด่วน ทั้ง ข้าวแกง อาหารตามสั่ง ก๋วยเตี๋ยว ได้ทยอยปรับขึ้นราคาแล้วจานละ 10 บาท เป็น 50-60 บาท เช่น ร้านอาหารตามสั่งย่านดอนเมือง แจ็งถูกค้า ขอบันราคาอีกจานละ 10 บาท หรือร้านราคาหน้า ย่านสายใต้ใหม่ขึ้นจากจานละ 40 บาท เป็น 50 บาท

อย่างไรก็ตาม แม้ร้านค้าระบุว่าไม่ต้องการปรับขึ้นราคาเพราะเข้าใจว่าประชาชนกำลังเดือดร้อน แต่จำเป็นต้องขึ้นเพราะขณะนี้แบกรับต้นทุนสินค้าที่เพิ่มขึ้นไม่ไหวจริงๆ เนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบอาหารทั้งผัก หมู น้ำมันพืช น้ำมันรูดแพง ซึ่งเป็นต้นทุนค่าขนส่งปรับขึ้นหมด ทำให้จำเป็นต้องปรับขึ้น

นอกจากนี้ร้านขายอาหารในกระทรวงพาณิชย์ ยังกังวลเกี่ยวกับแก๊สหุงต้ม ที่แก๊สหมดเร็วกว่าเดิม เช่น ขนาดถังละ 15 กิโลกรัม (กก.) เดิมใช้ 3 วันหมดแต่ขณะนี้เพียง 2 วันก็หมดแล้ว ทั้งๆ ที่พฤติกรรมการใช้แก๊สเหมือนเดิม หรืออย่างร้านก๋วยเตี๋ยว ที่ต้องเปิดแก๊สตลอดเวลาของการขาย เดิมใช้ 2 วันหมดแต่ขณะนี้ใช้ได้ไม่ถึง 2 วัน แม้จะมีราคาเดิม ซึ่งไม่แน่ใจว่า เกิดปัญหาจากการบรรจุหรือไม่จิงจอยกให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปช่วยดูแลด้วย

ขณะเดียวกัน ยังได้รับร้องเรียนปัญหาค่าโดยสารปรับแพงขึ้นเช่นกันเช่นค่ารถมอเตอร์ไซค์ รับจ้างย่านรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน บางยี่ขัน ได้แจ้งขึ้นค่าโดยสารเพิ่มอีก 10 บาท/ต่อระยะทาง เช่น

จากเดิม 25 บาท เป็น 35 บาท โดยให้เหตุผลว่าน้ำมันแพงและค่าครองชีพสูงขึ้น ไม่เว้นแม้แต่ค่าบริการรถโรงเรียนย่านรามอินทราที่ปรับขึ้นค่าโดยสารกว่า 50% จากเดิมละ 10,000 บาท เป็น 15,000 บาท เนื่องจากน้ำมันแพงขึ้น และยังคงเว้นระยะห่างภายในรถตามมาตรการโควิด ทำให้แต่ละคันรับส่งนักเรียนได้น้อยลงจากเดิม จึงต้องมีการแจ้งขอปรับขึ้นราคา

นายจุนทร วัฒนวิศิษฐ์ รองนายกัรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีราคาหมูปรับเพิ่มขึ้นว่า กระทรวงพาณิชย์ไม่ได้นิ่งนอนใจกับปัญหาหมูมีชีวิตที่ปรับตัวสูงขึ้นมาก จนทำให้ราคาเนื้อหมูปลายทางมีราคาสูงขึ้นอย่างมากในขณะนี้ ซึ่งปัญหามาจากในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา มีน้ำท่วมในหลายพื้นที่ที่เลี้ยงหมู และปัญหาต้นทุนของผู้เลี้ยงสูงขึ้นจากราคาอาหารสัตว์ที่เพิ่มขึ้นตามวัตถุดิบ เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จึงได้สั่งการให้กรมการค้าภายในไปดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนแล้ว

“แต่เพื่อลดผลกระทบต่อให้กับประชาชน

กรรมการค้าภายในอยู่ระหว่างหารือร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำโครงการจำหน่ายเนื้อหมูราคาพิเศษ 400 จุดทั่วประเทศ โดยจะจำหน่ายเนื้อหมูในราคาต่ำกว่าท้องตลาดคาดว่าจะดำเนินการได้ในเร็วนี้ โดยจะพยายามจำหน่ายในราคาใกล้เคียงกับที่ขายในห้างค้าปลีกค้าส่ง ที่กสิกริม (กก.) ละ 125-130 บาท”

สำหรับต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่เพิ่มขึ้นนั้น กรรมการค้าภายในอยู่ระหว่างการหารือกับสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ สมาคมโรงสีข้าวไทย และสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการนำข้าวในสต็อกมาทำเป็นอาหารสัตว์ทดแทนวัตถุดิบอื่นที่ราคาแพงในขณะนี้ ซึ่งนอกจากจะช่วยลดต้นทุนอาหารสัตว์แล้วยังทำให้สต็อกข้าวในประเทศลดลงด้วย คาดว่าน่าจะมีผลความชัดเจนเร็ว ๆ นี้

ขณะที่ราคาน้ำมันปาล์มบรรจุขวดเพื่อการบริโภค ที่ปรับขึ้นมากนั้น ยอมรับว่าสูงขึ้นจริงจากราคาผลปาล์มสดของเกษตรกรที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาเฉลี่ยอยู่ที่ กก.ละประมาณ 2 บาท มาอยู่ที่ กก.ละ 9 บาท ในปัจจุบัน ซึ่งสูงขึ้นเกือบ 4 เท่า ส่งผลให้ราคาจำหน่ายปลีกน้ำมันปาล์มบรรจุขวดขึ้นมา

อยู่ที่ขวดละ 50-55 บาท แต่เมื่อพิจารณาจากต้นทุนราคาคงกล่าว ถือว่ายังเป็นราคาที่รับได้ เพราะหากนำราคาต้นทุนผลปาล์มที่ 9 บาท มาคำนวณแล้ว ราคาน้ำมันปาล์มขวดจะสูงเกินกว่าขวดละ 50-55 บาทมาก ส่วนราคาในห้างค้าปลีก ขวดละ 48-55 บาท

“ได้ขอความร่วมมือผู้ผลิตน้ำมันปาล์มบรรจุขวดให้ตรึงราคาขายในระดับปัจจุบันไว้ก่อน หรือให้คงราคาจำหน่ายไว้ให้นานที่สุด ซึ่งกระทรวงพาณิชย์จะพยายามรักษาสสมดุลระหว่างราคาผลปาล์มสดที่เกษตรกรจะขายได้แบบไม่ถูกกดราคา รับซื้อกับราคาน้ำมันปาล์มขวดสำหรับผู้บริโภค ที่จะต้องไม่สูงขึ้นจนสร้างปัญหาค่าครองชีพอย่างไรก็ตาม ในช่วงนี้ได้สั่งการให้กรรมการค้าภายในกำกับดูแลราคาเป็นพิเศษ เพื่อให้ไม่ให้เกิดการฉวยโอกาสค้ากำไรเกินควร หากพบจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด”.



ข่าวถูก โศกนาฏกรรมฆ่าแล้วฆ่าเล่า ของชาวนาไทย

เท่าที่จำความได้ “ข้าวราคาถูก” ถือเป็นปัญหาที่ไต่ย่นได้ฟังอยู่เสมอ แล้วเมื่อย้อนไปดูประวัติศาสตร์ข้าวไทยก็แทบนึกไม่ออกว่ามีบ้างไหมที่ “คนปลูกข้าว” ซึ่งก็คือ “ชาวนา” จะมีเงินมีทองจากการปลูกข้าว

แต่ “คนที่รวย” ก็คือผู้ที่เก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากชาวนาไล่เรื่อยมาตั้งแต่ “โรงสี” ไปจนถึง “ผู้ส่งออก” แม้แต่ “ร้านค้าขายข้าวสาร” ประจําหมู่บ้านประจําชุมชนก็ยังมีฐานะความเป็นอยู่ดีกว่าผู้ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น “กระดูกสันหลังของชาติ”

“ข้าว” ถือเป็นพืชเศรษฐกิจอันดับหนึ่งของประเทศไทย และเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่มีชื่อเสียงก้องโลก แต่ไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อว่า “ต้นธารของการผลิต” คือ “ชาวนา” ยังคงยากจนแทบจะทุกยุคทุกสมัย และไม่ว่ารัฐบาลยุคไหนสมัยไหนก็ไม่สามารถแก้ปัญหาให้ “ยั่งยืน” ได้ มีแต่เข้ามาหาเสียง วาดฝันอันสวยหรู หนักเข้าก็ถึงขนาดทุจริตโกงกินกับขบวนการซื้อขายข้าวซึ่งปรากฏเป็นข่าวให้เห็นอยู่เสมอๆ

เป็นไปได้อย่างไรที่ทุกวันนี้ ราคาข้าวเปลือกอยู่ที่ กิโลกรัมละแค่ 4-5 บาท

เอาละบรรดา “พ่อค้า-รัฐบาล” ก็อ้างโน่นอ้างนี่ อ้าง “บาทแข็ง” อ้าง “กลไกการตลาด” อ้าง “ส่งออกไม่ได้” อ้าง “ความชื้น” อ้างว่าเป็นเพราะ “โควิด” ทำให้คนเที่ยวน้อยลง คนกินข้าวน้อยลง เรียกว่า “อ้างสารพัดสารพัน”

ประเทศไทยมี “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” เพื่อดูแล “เกษตรกร” มี “กระทรวงพาณิชย์” เพื่อดูแลเรื่องการค้าขายที่เป็นธรรม แต่ตามจริงๆ เกือบว่ากว่า “ร้อยปี” ที่มีหน่วยงานเหล่านี้ ได้ทำอะไรเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทย โดย



เฉพาะ “ชาวนา” กันจริงๆ จังๆ บ้างหรือไม่ เคยคิดที่จะแก้ปัญหานี้แบบ “ยั่งยืน” กันบ้างไหม แหม...เห็นแล้วอยากลองเป็น “นายกรัฐมนตรี” ลักครั้งเลยจริงๆ

ไปที่เรื่องอื่นกันบ้าง เริ่มจาก พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต พร้อมด้วย นพ.ชินโรส ลีสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต, มล.ยุพดี ศิริวรรณ ที่ปรึกษา เลขาธิการ TO BE NUMBER ONE พร้อมด้วยผู้บริหารจาก กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมแถลงข่าว การแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2022 ที่ศูนย์การค้าไอส์แลนด์รามอินทรา กรุงเทพฯ

ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360°

Poo Jatkarn Weekend 360 Degree
 Circulation: 850,000
 Ad Rate: 400

Section: First Section/-**วันที่:** เสาร์ 13 - ศุกร์ 19 พฤศจิกายน 2564**ปีที่:** 13**ฉบับที่:** 629**หน้า:** 58(กลาง)**Col.Inch:** 71.19**Ad Value:** 28,476**PRValue (x3):** 85,428**คลิป:** สีสี่**หัวข้อข่าว:** ข่าวถูก โศกนาฏกรรมฆ่าแล้วฆ่าเล่าของชาวนาไทย

ตามต่อกันด้วย **มร.มาซาอากิ ยานากิยา** ประธานบริษัท ฟุจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด มอบเงิน จำนวน 1,000,000 บาท ภายใต้ “มูลนิธิฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น” แก่ **รศ.นพ.ฉันทชาย สิทธิพันธุ์** คณบดีคณะ

แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนกองทุน วิจัยและพัฒนาวัคซีน ChulaCov19 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ อาคารอานันท์มหิตล คณะ แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



และขอแสดงความยินดีกับ “**กลุ่มตรีเพชร**” ผู้นำด้าน ธุรกิจรถยนต์ครบวงจรในประเทศไทย ที่เปิดให้บริการศูนย์ซ่อม ตัวถังและสี “**รถบรรทุก**” มาตรฐานไอซูซุแห่งแรกในประเทศไทย ที่จังหวัดปทุมธานี ภายใต้การบริหารงานของบริษัท ออโต้เทคนิค (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้แก่บริการหลัง การขายรถบรรทุกไอซูซุอย่างเต็มประสิทธิภาพ และเป็นศูนย์ ต้นแบบให้แก่ผู้จำหน่ายไอซูซุทั่วประเทศ สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมและนัดหมายเข้ารับบริการได้ที่ โทร. 02-581-8521-3 และ LINE: @ISUZUAUTEC หรือเว็บไซต์ autec.truck2hand.com ■

พบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับ

ลุงอ้วน

managerweekend@yahoo.com

เบงกัซชาติคาด ปี2565NPLโต! จ่อเลิกพักหนี้

สามเสน ● “เบงกัซชาติ” ซึ่งระบบธนาคารพาณิชย์ยังแข็งแกร่ง ไตรมาส 3 สิ้นเชื่อขยายตัวถึง 5.6% คาดปี 2565 ยอดเอ็นพีแอลอาจพุ่งขึ้น แต่ไม่รู้เท่าไร เตรียมเลิกมาตรการพักชำระหนี้ เล็งใช้การแก้ปัญหารายจุด “ธนกร” ชัดหญิงหน่อยเรื่องประกันรายได้ รองโฆษกไทยสร้างไทยได้กลับ เอาเวลาอวยนายไปดูแลชาวนาดีกว่า

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน น.ส. สุวรรณี เจษฎาคักดี ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานของระบบธนาคารพาณิชย์ไตรมาส 3 ปี 2564 ว่ามีความเข้มแข็ง โดยมีเงินกองทุน เงินสำรอง และสภาพคล่องอยู่ในระดับสูง สามารถทำหน้าที่เป็นกลไกสำคัญช่วยเหลือลูกหนี้และสนับสนุนความต้องการสินเชื่อเพื่อรองรับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในระยะต่อไป ที่ยังมีความไม่แน่นอนสูงจากผลกระทบของโควิด-19

น.ส.สุวรรณีกล่าวว่า ระบบธนาคารพาณิชย์มีเงินกองทุนทั้งสิ้น 3,024.8 พันล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (บีไอเอส) ที่ 19.9% เงินสำรองอยู่ในระดับสูงที่ 872 พันล้านบาท

อ่านต่อหน้า 16

เบงกัซชาติ

โดยอัตราส่วนเงินสำรองที่มีต่อสินเชื่อต่อคุณภาพ (เอ็นพีแอล) อยู่ที่ 155% และอัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับกระแสเงินสดที่อาจไหลออกในภาวะวิกฤต (แอลซีอาร์) อยู่ที่ 186.8% ส่วนภาพรวมการเติบโตของสินเชื่อระบบธนาคารพาณิชย์ในไตรมาส 3 ปี 2564 ขยายตัวที่ 5.6% เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อน เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนที่ขยายตัว 3.7%

“ยอดเอ็นพีแอลเพิ่มขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ที่ 5.46

แสนล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนเอ็นพีแอลต่อสินเชื่อรวมที่ 3.14% ซึ่ง ธปท.จะจับตาดูแนวโน้มการขยายตัวของเอ็นพีแอล ซึ่งคาดว่าในปี 2565 จะค่อยๆ หายอปรับขึ้น แต่ไม่ได้ปรับตัวสูง ยังอยู่ในวิสัยที่สถาบันการเงินและลูกหนี้บริหารจัดการได้ โดย ธปท.ไม่ได้คาดการณ์ว่ามีโอกาสจะถึง 4% หรือไม่” น.ส.สุวรรณีกล่าว และว่า ในระยะต่อไปการช่วยเหลือลูกหนี้จะไม่ใช้ลักษณะมาตรการพักชำระหนี้ แต่จะปรับโครงสร้างหนี้ให้ตรงจุด และให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ในแต่ละรายต่างกัน ซึ่งจากสถานการณ์เศรษฐกิจขณะนี้แนวโน้มทยอยฟื้นตัว มาตรการพักหนี้ในวงกว้างจะใช้เฉพาะหน้ากะทันหัน ซึ่งการฟื้นตัวแบบ K-Shape ก็จะมีหลายธุรกิจที่กลับมาฟื้นตัวได้ ส่วนกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรมก็จะฟื้นตัวแบบค่อยเป็นค่อยไป และมีสัญญาณเชิงบวก การใช้มาตรการจึงต้องทำเป็นเฉพาะจุดมากกว่า

วันเดียวกัน นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่คุณหญิงสุรารีตน์ เกตุราพันธุ์ ประธานพรรคไทยสร้างไทย ระบุว่า นโยบายประกันราคาข้าวไม่สามารถแก้ปัญหาข้าวเปลือกตกต่ำได้ เป็นความทุกข์ซ้ำซากของชาวนาน่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ยืนยันมาตลอดว่า จะดูแลพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศ โดยขณะนี้เร่งให้กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์ ร่วมกันวิเคราะห์แนวโน้มราคาพืชผลทางการเกษตร เพื่อหามาตรการช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเหมาะสม และไม่บิดเบือนกลไกตลาด รวมถึงเร่งส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวอย่างเป็นระบบด้วย

“ราคาข้าวที่ลดต่ำลงเกิดจากปัจจัยหลายประการ โครงการประกันรายได้เป็นเพียงมาตรการหนึ่งที่นายฯ ต้องการช่วยเหลือเกษตรกรด้วยความจริงใจ เพราะที่ผ่านมาชาวนาต้องทนทุกข์ซ้ำซากจากนโยบายขายฝันของบางรัฐบาล ชาวนาน้ำตาตก แต่อดีตนายฯ บางคนกลับหันมาชื่นชมในสิ่งที่ตัวเองทำไว้ แล้วปล่อยให้อดีตรัฐมนตรีถูกจำคุก ที่สำคัญนโยบายที่ว่า ยิ่งทำยิ่งเจ๊ง ยิ่งทำยิ่งจน ยิ่งทำยิ่งเป็นหนี้ นั่นก็เห็นชาวนาเจ๊ง จน และเป็นหนี้มาตั้งแต่สมัยรัฐบาลคุณหญิงสุรารีตน์แล้วไม่ใช่หรือ ถึงเวลานี้ผ่านรัฐบาลของพรรคคุณหญิงสุรารีตน์มาแล้วก็พรรค ก็รัฐบาล ถ้า นโยบายของรัฐบาลคุณหญิงสุรารีตน์ดีจริง ป่านนี้คงไม่ได้เห็นภาพชาวนาต้องทนทุกข์จนถึงทุกวันนี้” นายธนกรกล่าว

น.ส.เกณิกา ตาปสนันท์ รองโฆษกพรรคไทยสร้างไทย กล่าวตอบโต้นายธนกรว่า หลังพหุหลับาอวยนายฯ อวยรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง จนละเลยมองข้อเท็จจริงว่าสถานการณ์ของพี่น้องชาวนาในปัจจุบัน ต้องทนทุกข์มากน้อยเพียงใด ราคาข้าวที่ตกต่ำที่สุดในรอบ 10 ปี ขอแนะนำให้นายธนกรเอาเวลาที่ใจตอบโต้คุณหญิงสุรารีตน์ ไปบอกกล่าวคนในรัฐบาล เร่งดูแลความเป็นอยู่ของชาวนาจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติประชาชนมากกว่า

นายสมคิด เชื้อคง ส.ส.อุบลราชธานี พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีนายจรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายฯ และ รว.พาณิชย์ ตอบกระทู้ในสภาผู้แทนราษฎรว่าไทยสามารถส่งออกข้าวได้คิดเป็นมูลค่าไม่ต่ำกว่า 100,000 ล้านบาท ว่าถ้าเป็นไปตามที่นายจรินทร์พูด ถือเป็นเรื่องที่ดี และควรริบนำเงินที่ขายข้าวได้ไปมอบให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อนำมาจ่ายให้เกษตรกร จะได้ไม่ต้องรบกวนงบประมาณแผ่นดิน เพราะแม้แต่กระทรวงการคลังยังยอมรับว่ามีปัญหาในการหางบประมาณมาสนับสนุนโครงการประกันรายได้

ทั้งนี้ บรรยากาศที่ ธ.ก.ส.สาขาพิษณุโลก พบว่ามีเกษตรกรนำสมุดบัญชีธนาคารมาเบิกเงิน และปรับสมุดบัญชี หลังจากได้รับการโอนเงินชดเชยส่วนต่างราคาข้าว หรือเงินประกันราคาข้าว ตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 รอบที่ 1 (งวดที่ 1 และ 2) ซึ่ง จ.พิษณุโลกได้รับเงินกว่า 810 ล้านบาท กระจายไปยังสำนักงาน ธ.ก.ส.ทั้ง 9 อำเภอ 15 สาขาแล้วเมื่อวันที่ 9 พ.ย.

นางจินตนา แก้วแจ้ง อายุ 53 ปี ชาวนา ต.ปากโทก อ.เมืองฯ จ.พิษณุโลกเผยว่า วันนี้เดินทางมาเบิกเงินชดเชยส่วนต่างราคาข้าววนาปีที่ปลูกไว้ 26 ไร่ ได้รับเงินชดเชยกว่า 21,000 บาท ซึ่งก็ดีใจที่รัฐบาลนำเงินส่วนต่างมาช่วยเหลือและบรรเทาค่าใช้จ่าย ซึ่งจะนำเงินก้อนนี้ลงทุนทำนา รอบใหม่ต่อไป

นายภุชงค์ ชั่วอ่อน ผู้จัดการธนาคาร ธ.ก.ส. เผยว่า มีเกษตรกรขึ้นทะเบียนไว้ 1,609 ราย รัฐได้โอนเงินชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 รอบแรกจำนวน 36 ล้านบาท และธนาคารได้โอนเงินเข้าบัญชีให้กับเกษตรกรโดยตรง ไม่พบมีปัญหาเรื่องความแออัดในการแห่มาถอนเงินออกไปแต่อย่างใด.

“ข้าว” ถูก กระดุกสันหลังของชาติระทม โศกนาฏกรรมซ้ำซากของ“ประเทศนี้”นี้แหละ



ตรามาราคข้าวถูกกว่าบะหมี่สำเร็จรูปต่อจากจากหวานข้าว ในที่ประชุมสภาฯ ของส.ส.ฝ่ายค้าน ตามมาด้วยการตีปีบของรัฐบาลแห่งบหมี่ล้านแรงจ่ายชดเชยประกันราคาข้าวอุ้มชวานา คงไม่เกินเลยนักหากจะบอกว่าเป็นภกฤษ์ตีกินทางการเมืองไปวันๆ ทั้งรัฐบาลและฝ่ายค้านโดยจับชวานาเป็นตัวประกันซ้ำซากจนกระทั่งทำให้ไทยกลายเป็นประเทศล้าหลังที่สุดในวงการข้าวด้วยว่าทั้งเมินลงทุนวิจัยพัฒนาสายพันธุ์ ทั้งต้นทุนการผลิตที่สูงโด่งแต่ผลผลิตกลับต่ำเตี้ยเรี่ยดิน ทั้งการส่งออกที่สูญเสียความสามารถในการแข่งขันอย่างสิ้นเชิง

ในทางการเมือง เป็นที่รู้กันดีว่าเกษตรกรเป็นฐานคะแนนเสียงที่สำคัญ เพราะแม้ภาคการเกษตรจะมีรายได้ 10% ต่อจีดีพีแต่มีคณอยู่มากถึง 30% ของจำนวนประชากร ทุกซัรอันของชวานาข้าวไร้จึงถูกใช้เป็นข้ออ้างให้นักการเมืองผ่นงประมณเข้ามายุ้มเพื่อหวังผลทางการเมืองมากกว่าการแก้ไขปัญหาระยะยาว และปรับโครงสร้างภาคเกษตรของไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน การเกษตรจึงเป็นอาชีพที่ยิ่งทำยั้งจน

คำว่า “ชวานาคือกระดุกสันหลังของชาติ” เป็นเพียงวาทกรรมสวยหรูเท่านั้น

ทุข์ของชวานาในปีนี้ก็แทบไม่แตกต่างไปจากปีที่ผ่านๆ มา แม้ว่า “รัฐบาลลุง” ที่นำโดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะมีอำนาจวาสนาเข้ามาบริหารประเทศนับต่อเนืองหลังจากรัฐประหารเดือนพฤษภาคม 2557 แต่การแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำก็ยั้งวนเวียนซ้ำซากอยู่แบบเดิมๆ นั่นคือ “การประกันราคา” ซึ่งเป็นจุดขายของ “พรรคประชาธิปัตย์” พันธมิตรสำคัญของ “นายทาลุง” ที่ถ่างขาควบทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดูแลวิชาการผลิต และกระทรวงพาณิชย์ คุมการตลาดและส่งออก

นั่นหมายความว่าหากพรรคประชาธิปัตย์ มีวิสัยทัศน์และความสามารถสมกับเป็นพรรคการเมืองเก่าแก่คู่สังคมไทยมานมนาน ก็คงเห็นพัฒนาการของภาคเกษตรไทยมีความก้าวหน้า

เห็นหน้าเห็นหลัง ไปมากกว่านี้ แต่ก็อย่างที่ว่านักการเมืองไทยมัวเอาเวลาไปแย่งชามข้าวกันมากกว่าที่จะดูตาดูตัยกระดบชีวิตชวานาชาวไร้ กลายเป็นวงจรอุบาทว์ที่ฝังรากลึก

กรณีพรรคเพื่อไทย ที่จัดโอเวนต์ตรามาหวานโปรยข้าวกลางสภาฯ เพื่อฟ้องต่อสังคมว่า “รัฐบาลลุง” ปล่อยให้ราคาข้าวตกต่ำเป็นประวัติการณ์ สร้างภาพเรียกคะแนนในเมืองหน้า ขณะที่ย้องหลังนั้นก็อย่างี่รู้กันว่าการช่วยเหลือชวานาด้วยโครงการจำนำข้าวและระบายข้าวที่ใช้เงินเมโฬพาร์ในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นั้น ชวานาตัวจริงได้ประโยชน์ก็มากน้อย เมื่อเทียบกับที่ว่ามีการคอร์รัปชันของโครงการดังกล่าวคิดเป็นมูลค่าหลายแสนล้านจนมีนักการเมืองและพวกพ้องติดคุกติดตะรางหัว โด่กันถึงวันนี้

ภาพจำ “โครงการรับจำนำข้าวและระบายข้าว” ที่ฉาวโฉ่สุดๆ ของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ เป็นจุดตายที่พรรคประชาธิปัตย์ หยิบเอามาเทียบเคียงและสร้างภาพมายาวว่า “โครงการรับประกันราคา” ดีเลิศประเสริฐศรี ทั้งที่เนื้อในโดยหลักใหญ่ใจความสำคัญก็แทบไม่แตกต่างก็คือเป็นการ “แจกเงิน” ชดเชยในส่วนต่างราคากระหว่างราคาตลาดจริงกับราคาที่รัฐบาลกำหนดเพื่อช่วยชวานา เป็นการแก้ปัญหาระยะสั้น แก้ผ้าเอาหน้ารอดเฉพาะหน้า ไม่ได้มีโรดแมปสร้างอนาคตให้ชวานาลืมตาอ้าปากได้แต่อย่างใด

นี่ยังไม่นับว่าเอาเข้าจริงแล้วโครงการรับประกันราคาที่พรรคแมลงสาบอวดโอ่ว่าดีที่สุตนั้น ชวานาไม่ได้ขายข้าวได้ราคาอย่างที่ประกันไว้ เพราะถูกหักโน้มน้หนึ่งค่าความชื้น เจือปน ฯลฯ แล้วแต่โรงสีหรือพ่อค้าจะยกขึ้นมอ้างและเป็นผู้กำหนดราคาเองมากกว่า

อย่างี่ตัวแทนชวานา “นายสุเทพ คงมาก” นายกิตติมนตรีดีสมาคมชวานาและเกษตรกรไทย กล่าววว่า เรื่องข้าวเป็นเนืองของการเมือง ชวานาตกเป็นเครื่องมือทางการเมืองมาโดยตลอด ไม่มีอำนาจต่อรอง พ่อค้าก็มีข้ออ้างต่างๆ นานา ในการกตราคารับซื้อ

การทำงานของรัฐบาลก็ไม่เข้ามาดูแลเรื่องข้าวทั้งระบบมีแต่อนุมัติเงินช่วยเหลือ

สถานการณ์ราคาข้าวที่ตกต่ำต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีที่แล้ว นายสุเทพ คาดว่าส่วนหนึ่งมาจากโครงการประกันรายได้ ซึ่งมีการตั้งวงเงินเพิ่มจาก 2 หมื่นล้านบาท เป็น 4 หมื่นล้านบาท และปีนี้ตั้งเพิ่มเป็น 8 หมื่นกว่าล้านบาท นั้นแสดงว่ากระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรฯ และรัฐบาลประเมินล่วงหน้าแล้วว่าราคาข้าวจะตกต่ำอย่างแน่นอน แต่ก็ยังไม่ยอมมาจนถึงเดือนพฤศจิกายน ที่ผลผลิตออกมาล้นตลาดจึงประกันราคา ทำให้ราคาข้าวแกว่งพ้อค่าก็เห็นว่่างไรชาวนาก็ต้องขายข้าวออกก็กดราคาลง แทนที่จะประกาศราคาตั้งแต่เดือนสิงหาคมหรือกันยายนเพื่อให้ราคาข้าวมีเสถียรภาพ

"ชาวนาได้เงินประกันรายได้เป็นการชดเชยจากรัฐบาล แต่ไม่สมเหตุสมผลกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ทำให้ราคาข้าวยิ่งตกต่ำไปอีก รัฐบาลต้องคิดว่าจะทำอย่างไรที่จะแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนตรงจุด ทั้งต้นทุนการผลิต เมล็ดพันธุ์ ไม่ใช่เอาเงินมาให้อย่างเดียว เราต้องการลดหนี้สินและอยากอยู่ได้ด้วยตัวของเราเอง" นายกิตติศักดิ์ สماعيل ชาวนาไทยฯ เรียกร้องของชีวิตที่ดีกว่า

พร้อมทั้งตั้งคำถามว่า รัฐบาลไม่ได้ช่วยดูแลตลาดและวางแผนการผลิต ทั้งๆ ที่รู้ว่าราคาข้าวจะตกต่ำจากผลผลิตล้นตลาด เรื่องนี้สมาคมชาวนาฯ เคยเสนอมาตั้งแต่หลังโครงการรับจำนำข้าวแล้วรัฐบาลต้องเข้ามาดูทั้งระบบ แต่ไม่ได้รับการตอบสนองจากรัฐบาลในการเข้ามาดูแลทั้งเรื่องอุปสงค์อุปทาน จนข้าวที่ปลูกทั่วประเทศเพิ่มขึ้นจาก 58 ล้านไร่ มาเป็น 70 กว่าล้านไร่ ทำให้ผลผลิตต่อปีเพิ่มขึ้นจาก 28 ล้านตัน มาเป็น 30 กว่าล้านตัน ล้นตลาดเกินความต้องการ

นายสุเทพ ขอให้รัฐบาลเข้ามาทุ่มเทวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ข้าวให้มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด ปีที่แล้วไทยเพิ่งได้พันธุ์ข้าวใหม่ถือว่าล่าช้ามาก เพราะรัฐบาลเอาแต่แจกเงินไม่ให้ความสำคัญกับการวิจัยพันธุ์ข้าว แตกต่างจากเวียดนามที่ทุ่มเงินวิจัยจนได้ข้าวที่มีคุณภาพ

ส่วนต้นทุนการผลิตก็เพิ่มขึ้นทั้งค่าเมล็ดพันธุ์ ค่าปุ๋ย ค่ายา ขณะที่การส่งออกไทยสูญเสียตลาดหลักต่อเนื่องมา 2 ปี จากเคยส่งออกเกือบ 11 ล้านตันในแต่ละปี ถึงตอนนี้ลดลงเหลือประมาณ 6 ล้านตัน แบบที่ดิ่งขึ้นคือ เพราะตลาดโลกมีผลผลิตข้าวเพิ่มมากขึ้น

นายปราโมทย์ เจริญศิลป์ นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย กล่าวในทำนองเดียวกันว่า ราคาข้าวเปลือกปีนี้นีตกต่ำลงจากการส่งออกข้าวได้น้อย อีกทั้งราคาข้าวของไทยสูงกว่าประเทศอื่นทำให้ผลผลิตต้องจกรข้าวในประเทศ โรงสีซื้อข้าวจากชาวนาน้อยลง ทำให้ราคาข้าวชาวนาขายได้นั้นถูกลง และยังมึปัญหาความชื้นในข้าวซึ่งปีนี้ข้าวมีความชื้นสูงถึง 25-35%

ในมุมมองของผู้ส่งออก ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย มองว่า ราคาข้าวปัจจุบันไม่ได้ตกต่ำเพราะข้าวเปลือกที่ขายก็โลกรั่ม 5-6 บาทนั้น เป็นข้าวที่มีความชื้นอยู่ที่ 35% ไม่ใช่ข้าวที่มีความชื้นตามมาตรฐานข้าวไทยที่กำหนดความชื้น 15% ข้าวที่มึชื้นสูงนี้สองสามวันก็เน่าแล้ว

ส่วนการส่งออก มีปัจจัยที่ราคาข้าวไทยแข่งขันไม่ได้คือค่าเงินบาทที่แข็งค่าช่วงก่อนหน้า และในระยะ 2 ปีที่ผ่านมา คุณภาพ

ข้าวไทยสู้คู่แข่งไม่ได้ ที่ผ่านมไทยไม่ได้สนใจเรื่องนี้เลย ตัวอย่างเวียดนามพัฒนาพันธุ์ข้าวให้ตรงกับความต้องการของตลาด เช่น จีน ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย นำเข้าข้าวเพื่อการบริโภคเป็นข้าวพันธุ์พื้นนุ่ม แต่เกษตรกรไทยกลับปลูกข้าวพันธุ์พื้นแข็ง เพราะอดีตส่งไปแอฟริกาจำนวนมากเพื่อทำข้าวแ้ง ดังนั้นตลาดข้าวไทยจึงถูกคนอื่นแย่งไปหมด

ยังไม่แน่ว่า ไทยเป็นประเทศที่มีผลผลิตต่อไร่ต่ำที่สุดในโลกประมาณ 460 กิโลกรัมต่อไร่ ขณะที่หลายประเทศต่างพัฒนาพันธุ์ข้าวให้ผลผลิตสูงเกือบตันถึงตันครึ่งต่อไร่ ดังนั้นการที่ไทยพยายามจะตั้งราคาให้สูงเรื่อยๆ ต้องดูว่าคุณภาพข้าวได้หรือไม่เทียบกับเวียดนาม เมียนมา ขายข้าวเกรดเดียวกันกับไทยในราคาที่ถูกกว่ามาก

"...ไทยสนใจแต่เรื่องราคา เป็นการเมืองแบบประชานิยมให้ชาวนาได้ขายข้าวในราคาดีแต่กลับไม่สนใจที่จะพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้แข่งขันกับต่างประเทศได้" นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย สะท้อนปัญหา และเสนอแนะว่าต้องปรับปรุงยุทธศาสตร์ใหม่ พัฒนาพันธุ์ข้าวที่ตลาดต้องการ ให้ผลผลิตต่อไร่สูง เพื่อให้แข่งขันในเวทีโลกได้

ราคาข้าวตกต่ำปัญหาข้าชากที่วนมาในปีนี้เป็นมุมมองของนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญเรื่องข้าว อย่าง "ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร" นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือทีดีอาร์ไอ ชมวดปมว่ามาจากค่าเงินบาทแข็งในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาทำให้ส่งออกได้ลดลง ขณะที่ผลผลิตในปีนี้มีมากกว่าที่คาด แต่กลับขายได้น้อยเป็นประวัติการณ์ โดย 10 เดือนแรก ณ สิ้นกันยายน 2564 ขายข้าวได้ทั้งสิ้น 3.8 ล้านตัน เพราะราคาแพง ต้นทุนสูงกว่าคู่แข่งทั้งการผลิตและขนส่ง ปีนี้ทั้งปีคาดว่าจะขายได้ 5 ล้านตัน เทียบกับปี 2563 ที่ 7.6 ล้านตัน อีกเรื่องคือความชื้นสูงจากพายุหลายลูกเกิดน้ำท่วมช่วงกำลังเก็บเกี่ยว ข้าวเหนียวซึ่งความชื้นสูงอยู่แล้วก็เกิดปัญหาข้าเข้าไปอีก

นักวิชาการจากทีดีอาร์ไอ ยังฉายภาพให้เห็นว่า ประเทศคู่แข่งของไทยอย่างเวียดนาม อินเดีย ไปไกลแล้ว ทั้งการวิจัยพันธุ์ข้าว การเพิ่มผลผลิตต่อไร่ และระบบชลประทาน เวียดนามมีนาชลประทานถึง 70% ไทยมีเพียง 20-22% ในตลาดเอเชียที่ซื้อข้าวในราคาสูง เวียดนามชนะไทยแล้วในตลาดอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ตลาดใหญ่สุดคือจีน เวียดนามก็ชนะ

ส่วนงานวิจัยพันธุ์ข้าวผ่านไปแล้วปีไทยเพิ่งจะมีพันธุ์ข้าวพื้นนุ่มซึ่งผลผลิตที่ได้ก็น้อยมาก ที่สำคัญมากกว่าอินเดียและเวียดนาม รัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับบส่งเสริมการเกษตรที่ฉาบฉวย ไม่ได้แก้ปัญหาหรือพัฒนาให้ยั่งยืนได้ แต่อินเดียจากเดิมไม่มีข้าวส่งออก รัฐบาลเขาปรับนโยบายใหม่มุ่งใจให้เกษตรกรเพิ่มผลผลิต รวมทั้งวิจัยพันธุ์ข้าวลูกผสมให้ผลผลิตสูงมากถึง 1,000-1,500 กิโลกรัมต่อไร่ และคุณภาพข้าวกก็ได้มาตรฐาน

อันที่จริงปัญหาหราคาข้าวตกต่ำไม่ใช่เรื่องใหม่แต่อย่างใดเลย และรัฐบาลสามารถวางแผนแก้ไขปัญหาแต่เนิ่นๆ ได้ อีกทั้งยังสามารถวางยุทธศาสตร์ระยะยาวให้ข้าวซึ่งเคยเป็นโปรดักต์แชมป์ของราชอาณาจักรไทยโดดเด่นต่อไปได้ แต่ก็อย่างว่านักการเมืองไทยที่ขึ้นมามีอำนาจวาสนามีแต่พวกสายตาสั้น ดีแต่พูด เลือกแก้ปัญหาสินค้าเกษตรแบบฉาบฉวยเอาคะแนนเสียงเฉพาะหน้าเป็นที่ตั้ง

คราวนี้ก็เช่นกัน หลังจากตรามาหาหน้าข้าวกลางสภา และ วากรรมข้าวถูกกว่าบะหมี่วอนโลกโซเซียล "รัฐบาลลุง" ก็เพิ่ง เคาะอนูมั่งติงช่วยเหลือชาวนาไปเมื่อวันที่ 25 ตุลาคมที่ผ่านมา นี้เอง ทั้งที่รู้ว่าผลผลิตข้าวมากกว่าปีที่ผ่านมา และส่งออกได้น้อย เป็นประวัติการณ์

เรื่องนี้เล็กๆ ก็อาจมีการขบเหลี่ยมระหว่างพรรคพันมิตร รัฐบาล เพราะกระทรวงเกษตรฯ ซึ่งดูเรื่องผลผลิตข้าว มี "เฉลิมชัย ศรีอ่อน" เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ เป็นรัฐมนตรีว่าการ กับกระทรวงพาณิชย์ ที่มี "จรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์" หัวหน้าพรรค ประชาธิปัตย์เป็นรัฐมนตรีว่าการ ซึ่งดูเรื่องการตลาดการส่งออก นั้นอยู่ในโควตาของพรรคประชาธิปัตย์ หากพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ซึ่งเป็นแกนนำรัฐบาล เร่งรีบร่วมไม่ร่วมมือกับพรรค ประชาธิปัตย์เพื่อช่วยเหลือ ชาวนาอย่างปากว่า พลพรรค แมลงสาบ ก็จะเอาไปรอดโอ เป็นผลงานได้

เรื่องของเรื่องจึงกลายเป็นการปล่อยปัญหา "กว่าถั่ว จะสุกาก็ไหม้" จนล่วงถึงเดือน พฤศจิกายน ซึ่งเป็นฤดูกาลเก็บเกี่ยว แล้วรัฐบาลจึงค่อย ะมุงมะงาหระ ขณะนี้ข้าวซึ่ง ชาวนาเก็บเกี่ยวตามฤดูกาล บางพื้นที่ยังเจอน้ำท่วมต้อง เกี่ยวหนีนั่น มีสภาพเหมือนกับ "ผีถึงป่าช้า" มีแต่ต้องเผา สถานเดียว พ่อค้าคนกลาง โรง สี ก็นั่งกระดิกเท้ารอ ให้ราคา เค้าให้หรือชาวนาก็ต้องเอาดีกว่า ปล่อยให้ชาวน่า

ประกอบกับชาวนาในเวลานั้นนิยมขาย "ข้าวสด" คือ เกี่ยว แล้วขายเลย ไม่ตากให้เมื่อยตุ้มอีกแล้ว เพราะราคาที่ขาย "ข้าว สด" กับราคาข้าวที่ตากแล้วไม่ได้แตกต่างกัน ข้าวที่เก็บเกี่ยวได้ จึงขายยกตลอดกันไปหมด เหลือบางส่วนที่เก็บไว้ทำพันธุ์ในฤดูกาล ถัดไปและบริโภคในครัวเรือนเพียงพอขบปีเท่านั้น

สถานการณ์ราคาข้าวที่ตกต่ำมากสุดในฤดูกาลผลิตปีนี้ คือ ข้าวเหนียว อยู่ที่โลกรั่มละ 5-6 บาท จากปีก่อนที่ขายได้โลกรั่ม ละประมาณ 8-10 บาท ข้าวเปลือกหอมมะลิ 105 ที่โตงดังของ หุงกลาง จากราคาปีที่แล้วที่ติดถึง 9-11 บาท ก็ลดต่ำลงเหลือ เพียงประมาณ 8 บาทกว่าๆ ต่อโลกรั่มเท่านั้น

สำหรับโครงการประกันรายได้ ปี 2564/65 และมาตรการ คู้ชานน ซึ่งคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติวงเงิน 18,000 ล้าน บาท เมื่อวันที่ 25 ตุลาคมที่ผ่านมา แต่ยังคงติดขัดขั้นตอนทำให้

ล่าช้าออกไป นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้สั่งการให้ธนาคารเพื่อ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เร่งจ่ายวงดแรกแล้ว เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยขั้นตอนการประกันรายได้ รัฐบาลจะกำหนดราคาากลางที่จะชดเชยออกมาจ่ายให้เกษตรกร เป็นส่วนต่างที่เพิ่มเติมจากที่ชาวนาขายให้กับผู้รับซื้อข้าว

ประกาศราคาอ้างอิง เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 เห็นชอบ การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคา ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/2565 รอบที่ 1 หรือวงดที่ 1 สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่าง ๆ โดยมีความขึ้นไม่เกิน 15% ดังนี้ ข้าวเปลือกหอมมะลิ 10,864.23 บาท/ตัน ชดเชยตันละ 4,135.77 บาท, ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ 10,407.75 บาท/ตัน ชดเชย ตันละ 3,595.25 บาท, ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี 9,947.87 บาท/ ตัน ชดเชยตันละ 1,052.13 บาท, ข้าวเปลือกเจ้า 8,065.38 บาท/ ตัน ชดเชยตันละ 1,934.62 บาท, ข้าวเปลือกเหนียว 7,662.53 บาท/ตัน ชดเชยตันละ 4,337.47 บาท

กว่าจะเห็นเม็ดเงินประกันราคาออกมาได้ ชาวนาก็กันตา ขายนายขายควายใช้หนี้สินเอ็งคะนั่งกระทั้งนายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แอ่นอกออกมารับหน้าว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงกลาโหม ไม่ได้นั่งนอนใจ เป็นห่วงชาวนามาก และกำชับ ให้กระทรวงพาณิชย์ กับ ธ.ก.ส. เร่งช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความ เดือดร้อนโดยเร็ว และตอนนี้เริ่มมีคำสั่งซื้อจากต่างประเทศมาก ขึ้นคาดว่าส่งออกข้าวในปีนี้ได้ราว 6 ล้านตัน

นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงพาณิชย์ และหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ย้ำอีก ครั้งว่า สำหรับค่าชดเชยโครงการประกันรายได้ผู้ปลูกข้าวและ มาตรการคู้ชานน ครม.ให้ความเห็นชอบไปแล้ว วงเงิน 18,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับมาตรการคู้ชานนประมาณ 5,000 ล้านบาท และเงินส่วนต่างประมาณ 13,000 ล้านบาท

"... เรื่องราคาข้าวจะต้องมาดูที่ราคาค่าความขึ้นไม่เกิน 15% หรือ เรียกว่า ข้าวแห้ง ราคาที่ขยับฝ่ายพูดกันขณะนี้คือราคาข้าวเปียก เพราะเกี่ยวแล้วก็ขายเลย ซึ่งความขึ้นจะมากกว่า 15% เาราคา ตรงนั้นมาเป็นมาตรฐานไม่ได้ แต่ถ้าเป็นราคาข้าวแห้ง ปัจจุบันนี้ ตกเกวียนละประมาณ 7,500-7,800 บาท" หัวหน้าพรรค ประชาธิปัตย์ แจกแจงหวังสยบตรามราคาข้าวถูกกว่าบะหมี่

แต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม ทุกข์ของชาวนา กระตุกสันหลัง ฟูๆ ของชาติ ก็ไม่ควรถูกหยาบคายใช้เพื่อเกมการเมืองหวังผล คณะเสี่ยงเป็นที่ตั้งอย่างที่เราเห็นและเป็นอยู่จนบัดนี้ ■